

สพฐ.เตรียมคลอดปฏิทินสอบครูผู้ช่วย

นำเสนอเมื่อ : 15 ม.ค. 2557

"อภิชาติ"เห็นใจบัณฑิตจบใหม่อาจมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ทันวันสมัครสอบครูผู้ช่วยเตรียมชง ก.ค.ศ.ผ่อนผันให้มีใบอนุญาตได้ถึงวันสุดท้ายก่อนบรรจุ

วันนี้(15 ม.ค.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยถึงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ว่า ตนได้เตรียมทำหนังสือเพื่อขออนุมัติปฏิทินการทดสอบไปยังคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ซึ่งคณะทำงานร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสำนักงาน ก.ค.ศ.จะหารือถึงการกำหนดปฏิทินการสอบอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ ก่อนที่จะนำเขาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)วิสามัญระบบฯ และ ก.ค.ศ.ต่อไป

นายอภิชาติ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดสอบครูผู้ช่วยดังกล่าวตนได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องบรรจุให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้โรงเรียนเอกชนที่มีครูลาออกมาสอบครูผู้ช่วยได้มีเวลาสรรหาครูใหม่มาทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับบัณฑิตครูที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2556 ก็ควรมีสติสอบคัดเลือกได้ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น มีวิชาเอกที่ตรงกับตำแหน่ง และมีใบประกอบวิชาชีพครู อย่างไรก็ตามในหลักเกณฑ์กำหนดว่าคุณสมบัติจะต้องครบถ้วน ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร แต่เด็กที่จบใหม่อาจจะยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพราะช่วงนั้นจะมีบัณฑิตใหม่ไปขอใบอนุญาตกันมาก ซึ่งครูสภาอาจออกให้ไม่ทัน ดังนั้น สพฐ.จะทำหนังสือไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อขอผ่อนผันให้บัณฑิตใหม่ที่สอบแข่งขันได้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในวันสุดท้ายก่อนการบรรจุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ในการจัดสอบนั้น สพฐ.จะไม่ดำเนินการเอง แต่จะมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยขอสอบจะต้องเป็นขอสอบปรนัย และที่สำคัญในการตรวจสอบจะต้องใช้เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีอยู่ตามโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ และที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)นอกจากนี้จะต้องขออนุมัติ ก.ค.ศ.ในประเด็นการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค.ด้วยว่าควรสัมภาษณ์เฉพาะคนที่ผ่านการสอบภาค ก.และภาค ข.ก่อน เพื่อลดขั้นตอนการสอบ เพราะหากสอบภาค ค. โดยไม่ผ่านภาค ก.และภาค ข.ก็ไม่มีประโยชน์

“หลังจากดำเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้วทั้งเรียกบรรจุจะมีการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือ

มีเหตุพิเศษ หรือ ว12 ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2557
โดยตำแหน่งที่จะใช้ในการบรรจุจะเป็นคนละส่วนกับตำแหน่งว่างที่ใช้ในการสอบแข่งขันกรณีทั่วไป
เนื่องจากตำแหน่งว่างจะมี 2 ส่วน คือ ตำแหน่งว่าง ว 12 ของปี 2556 กับตำแหน่งที่ได้มาใหม่ปี 2557
ซึ่งรวมกันแล้วจะมีมากกว่า 1,000 อัตราที่สามารถบรรจุได้”นายอภิชาติกล่าว

ที่มา เดลินิวส์ วันพุธ 15 มกราคม 2557